

หลวงปู่บุดดา ตอบเรื่อง นิพพาน และจิต

โพสท์ในพันธุทิพย์ กระทั่ง K1741909 [ศาสนา-ปรัชญา] โดยคุณ : เรรวน - [8 ก.ย. 45 21]

ศิษย์ หลวงปู่ครับ นิพพาน โลกุตระ เป็นอย่างไร

หลวง มันก็หมดอาสวะชิ อวิชชาไม่เหลือ

ปู่

ศิษย์ จิตยังอยู่ไหมครับ

หลวง จิตปรมัตต์ไป เจตสิกปรมัตต์ รูปปรมัตต์จิตยังอยู่ มันเกิด-ดับ มันเป็นสังคตะไป

ปู่

ไม่ใช่สัตว์ คน เป็นสังคตธรรมสังคตธรรมมีอยู่ อสังคตธรรมมีอยู่ วิชาคะธรรมมีอยู่ แต่ไม่ใช่สัตว์ ไม่ใช่คน เท่านั้น

ศิษย์ หมดสมมุติ หมดความยึดถือใช่ไหมครับ

หลวง .ฮือ! มันไม่มีอาสวะ ไม่มีอวิชชาสวะ ไม่มีอวิชชาสังโยชน์ ไม่มีอวิชชานุสัย ละก็

ปู่

กิเลส กรรม วิบาก มันก็ไม่มี จิตไม่มีนาม-รูปของขันธแล้ว มันเหนือนาม-รูปของขันธแล้ว สังคตะมันเหนือขันธ ๕ วิชาคะธรรมมันเหนือขันธ ๕ (เหนือ คือ ไม่ถูกครอบงำ ไม่มีอุปาทานขันธ ย่อมไม่กลับกำเริบอีก)ขันธ ๕ ยังมีนามรูปติดต่อกันทางอายตนะธาตุนี้ ส่วนนิพพาน ปรมัตต์นี้ไม่เกิดไม่ดับเป็นอสังคตะธรรม แต่ จิต เจตสิก รูป ปรมัตต์นี้ยังเกิดดับเป็นสังคตะธรรม วิชาคะธรรม ไม่มีราคะ หมดราคะถึงโลกุตระแล้วนั้น ไม่มีราคะโทสะ โมหะ เพลนแล้ว

ศิษย์ เมื่อดับจิต แล้ว นิพพาน สูญ ไม่เหลืออะไรเลยหรือเปล่าครับ..

หลวง นิพพาน ไม่สูญ เป็นแต่อาสวะกิเลสสูญ อวิชชา คณาหา อุปาทาน กรรม วิบาก

ปู่

มันสูญ แต่ สังคตะธรรม อสังคตะธรรม วิชาคะธรรม มันไม่ได้หมดไปด้วย บารมี ๓๐ ทศน์ที่พระพุทธเจ้าสร้างเป็นของไม่ตาย แต่ว่าตัวบุญต้องเปลี่ยนแปลงไป จนกว่าพระโพธิสัตว์ตรัสรู้ เพราะถ้าเป็นตัวบุญอยู่กับพระเวสสันดรก็ไม่ตรัสรู้ก็ได้เป็นกษัตริย์ ไม่ตรัสรู้ แต่เพราะสละหมดอย่างพระเวสสันดร เทียวออกค้นคว้าถึง ๖ ปี(ซึ่งก็ต้องอาศัยบารมี อันเป็นนิสัยที่สั่งสมมา) จึงตรัสรู้ พระพุทธเจ้าบางองค์ก็อายุไม่เท่ากันมาองค์ปัจจุบันอายุ ๘๐ ปี (แล้วแต่บารมี) (ทัศนะของผมในส่วนนี้คือ เมื่อสำเร็จจรหันต์แล้ว ก็นิพพานในปัจจุบันแล้ว

ที่ว่าไม่สูญก็ตรงนี้ละ และจิตเกิดดับเป็นปกติ ส่วนเรื่องนิพพานหลังตายผมไม่
ออกความเห็น เพราะไม่รู้และก็ไม่มีใครถามหลวงปู่ไว้ตรงๆ)

ศิษย์ .ที่เขาว่าไปเที่ยวเมืองนิพพาน นะเขาไปกัน ได้จริงหรือป่าวครับ

หลวง .เที่ยวได้แต่ปริยัตินะซิ พุคเอาภาคปริยัติก็เที่ยวได้ ภาคปฏิบัติเที่ยวได้ที่ไหนละ
ปู่ มันมีบอกเมื่อไหร่ละ

ศิษย์ .แล้วอย่างมโนมยิทธิล่ะครับ

หลวง .นั่นมันเรื่อง พุทธนิมิต ธรรมนิมิต สังขนิมิต ก็ตามใจซิ ก็นิมิตมันมีอยู่ หลับตา
ปู่ ลืมตาก็มี มีของพระอริยะเจ้า พระพุทธเจ้าก็แสดงพุทธนิมิต ธรรมนิมิต สังข
นิมิต ได้ ให้เห็นกันทั่ว กามโลก รูปโลก อรูปโลก ให้เขาได้เห็นกันเมื่อครั้งเสด็จ
ลงจากดาวดึงส์นี่ ก็จิตนี้ละมันรับธรรมะ นอกจากกายกับจิตแล้วจะเอาอะไรไป
รับละ กายกับจิตนี้ละมันรองรับพระไตรปิฎก พระพุทธเจ้ารู้นรก ๒ ชั้น นรก
ชั้นนอก นรกชั้นใน สวรรค์ชั้นนอก สวรรค์ชั้นใน นิพพานชั้นนอก นิพพาน
ชั้นใน มันต้องมีภายนอกภายในพิสูจน์กันดู คุณนิพพานกันอย่างไร อ่าน
พระไตรปิฎกกันอย่างนี้ซิ นิพพานไม่ใช่รูปขันธ์ ไม่ใช่นามขันธ์ มันเหนือรูป
ขันธ์ นามขันธ์ สร้างบารมีมาก็เอาเป็นเครื่องมือ สร้างบารมีต่างหากละ นามรูปนี้
ตรัสรู้แล้วเอาไปเมื่อไหร่ละ บารมี ๓๐ ทศน์ ไม่ใช่ตัวขันธ์ ๕ มันเหนือขันธ์ ๕
พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็เหลือขันธ์ ๕ พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสาวก
ทั้งหลายตรัสรู้ ละสังโยชน์ แล้วก็เหลือขันธ์ ๕ เขายังเขียนรูปโลกไว้ให้ดู แต่
อยู่เหนือขันธ์ ๕

จากคุณ : เรรวน - [8 ก.ย. 45]